



บุญปกรณ์ โชควัฒนา และ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (6-7 จากซ้าย)
ยินดีกับครูสตรีที่ได้รับรางวัลครูคุณธรรมสตรีไทย

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่บรรดาบุตร-ธิดา ดร.เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเครือสหพัฒน์ จัดขึ้นเมื่อวันรำลึกการจากไปของ ดร.เทียม โชควัฒนา วันที่ 29 มิ.ย.2554 คือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา รวม 104 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี2555 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมตระหนักถึงความสำคัญของครูว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม จึงสรรหาครูสตรีไทย 80 ท่าน เพื่อ

ให้ครูคุณธรรมสตรีไทยเป็นต้นแบบและเป็นกำลังใจแก่ครูทุกคน

ในปี พ.ศ. 2556 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ดำเนินการสรรหาครูที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในสังคม มีคุณสมบัติที่ดี ประการคือ เป็นครูที่ดี มีคุณธรรม เป็นแม่ที่ดี เป็นแม่บ้านที่ดี รักความเป็นไทย และรักการเรียนรู้ ให้เข้ารับรางวัลครูคุณธรรมสตรีไทย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยษ์ฐิติ ผู้จัดการ และ ผอ.ร.ร.จิตรดดา, ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ผู้จินดา ที่



ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ผู้จินดา

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยษ์ฐิติ

วรรณี รอดส์ (เจียรนวนนท์)

ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.ร.ร.จิตรดดา,จรรยา เสงตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมอนุบาล อนุบาลเบญจมาศ, มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ ประธานอาวุโส อนุบาล มณีรัตน์, รศ.ดร.ดรณี รุจกรกานต์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม, กัญญา วรรณโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสวนดุสิต, รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนนะจitra ผอ.สุขภาพโลก มหิดล ม.มหิดล, นางลักขณ์ สุขโสภณ รอง ผอ.ร.ร.สงวนหญิง และวรรณี รอดส์ (เจียรนวนนท์) ผอ.และผู้ก่อตั้ง รร.นานาชาติคอนคอร์ดเดียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูคุณธรรมสตรีไทย” โดยบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ และในโอกาส

เดี๋ยวกันนี้ครูคุณธรรมสตรีไทยฯ
ถ่ายทอดถึงความเป็นครู อาทิ
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ เผย

ว่า คนที่จะเป็นครูที่ดี ต้องมีใจรักการเป็นครูอย่างแท้จริง ไม่ได้คิดอยากรำรวย ถ้ารวยก็ขอให้ เป็นรายนำจากลูกศิษย์ที่มีมาให้เรา จงภูมิใจถ้าทำให้ลูกศิษย์ของเราได้ดี และยิ่งดีขึ้น
ไปถ้าเขาได้ดีกว่าตัวเอง

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา บอกว่า การ
เป็นครูที่ดีว่ากันตามจริงก็เราต้องเป็นคนดีก่อน คนดี
นั้นย่อมไม่เห็นแก่ตัว เห็นแต่ประโยชน์ของคนอื่น อยาก
ให้คนอื่นมีความสุข ประสบความสำเร็จ พ้นจากความ
ทุกข์ ด้านการสอนก็ต้องรู้จักใช้วิธีให้เด็กพัฒนาได้ด้วย

ตนเอง ผิดพลาดคอยให้กำลังใจด้วย
วาจาที่ดี สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กง่ายและ
พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่าง
ไม่เกียจคร้าน ส่วน วรรัตน์ รอดส์ (เจียร

วณนท์) บอกว่า ครูรุ่นใหม่ต้องมีคุณธรรม
อยู่ในใจและเข้าใจว่าคืออะไร

แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้
ในชีวิตประจำวันของตัวเอง

ทั้งการปฏิบัติตัวเป็นแบบ
อย่าง การนำเข้าไปรวบรวม

อยู่ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนต่าง ๆ ให้เด็กได้เห็น

ว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ว่า
ความรู้อย่างเดียวที่สำคัญ แต่

การเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นยาว และสำคัญกว่า

การได้คะแนนดี ๆ ในการเรียนหนังสือ.